



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือเครือข่ายสหกรณ์ภาคเหนือกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ดำเนินธุรกิจซื้อขายสินค้า ตั้งเป้าระบายผลผลิตสู่ตลาด ๒,๑๐๐ ตัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์รับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานเครือข่ายสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิต  
สินค้ากับสหกรณ์ที่มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ  
ภาคตะวันออกดำเนินธุรกิจซื้อขายสินค้าร่วมกัน คาดจะสามารถระบายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ประมาณ ๒,๑๐๐ ตัน

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประชุมเพื่อ  
เสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตสินค้าในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๗ ของสถาบันเกษตรกร โดยเชิญตัวแทน  
สหกรณ์ผู้ปลูกสินค้า ๙ แห่งจากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยาและน่าน มาร่วมหารือถึงแนวทางในการสร้างความ  
ร่วมมือดำเนินธุรกิจซื้อขายสินค้ากับสหกรณ์ที่มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ๑๐ แห่ง ใน ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี  
สิงห์บุรี ชัยนาท ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์และระยอง เพื่อช่วยเหลือในการกระจายผลผลิต  
สินค้าออกนอกแหล่งผลิต โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถระบายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ประมาณ ๒,๑๐๐ ตัน โดยแบ่งเป็น  
การกระจายสินค้าตามกลไกตลาดปกติจำนวน ๑,๐๐๐ ตัน และจะเพิ่มปริมาณการรวบรวมในช่วงที่ผลผลิตออกจำนวนมาก  
ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมอีก ๑,๐๐๐ ตัน และยังสนับสนุนให้สหกรณ์ดำเนินโครงการนำร่องในการขนส่งสินค้าโดยใช้  
กล่องโฟม เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต เน้นส่งจำหน่ายให้กับตลาดที่มีระยะทางไกล เช่นจังหวัดทางภาคใต้ อีกจำนวน  
๑๐๐ ตัน และยังได้ประสานงานกับห้างโมเดิร์นเทรด ได้แก่ ห้างแมคโครและเทสโก้โลตัส ซึ่งสหกรณ์ได้รับความร่วมมือ  
เป็นอย่างดีในการรับซื้อผลผลิตของสหกรณ์ไปวางจำหน่ายในสาขาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างสถาบันเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและโมเดิร์น  
เทรด เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายเลอศักดิ์  
วีระตระกูลไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยสักขีพยานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริม  
การเกษตร ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายสินค้า เป็นการลงนามคู่ค้า ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดพะเยา  
จะส่งสินค้าจำหน่ายให้กับสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษและร้อยเอ็ด สหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดเชียงราย จัดส่งสินค้าให้กับ  
สหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรีและปทุมธานี สหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดน่านจะส่งสินค้าให้กับสหกรณ์ในจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์และบุรีรัมย์และสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดเชียงใหม่จะส่งสินค้าให้สหกรณ์ในจังหวัดระยองและห้างแมค  
โคร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์วงเงิน ๒๕ ล้านบาท ให้สหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าใช้ในการ  
รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ๑๐ ล้านบาทและสหกรณ์ปลายทางที่รับซื้อสินค้าจากสหกรณ์ภาคเหนืออีก ๑๕ ล้านบาท  
สำหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าในช่วงฤดูกาลปี ๒๕๕๗ นี้ พร้อมทั้งคาดหวังว่าความร่วมมือ  
ในรูปแบบของการเชื่อมโยงธุรกิจรวบรวมผลไม้นี้ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้ซื้อ จะสามารถช่วยแก้ไข  
ปัญหาราคาส่งผลผลิตของสินค้าได้ในระดับหนึ่ง และตั้งเป้าที่จะพัฒนาการดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์ให้เกิดความ  
เข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงต่อไป